



## ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 7/2560

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม แจ้งผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการศึกษาและพิจารณาเรื่องสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนอย่างอื่นที่สมควรได้รับในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม
2. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการดำเนินการเรื่องการให้ทุนสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศ
3. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงกรอบอัตรากำลังชั่วคราวในศาลฎีกา จำนวน 69 อัตรา (มติ ก.บ.ศ. ครั้งที่ 8/2557 และมติ ก.บ.ศ. ครั้งที่ 7/2558) เป็นเวลา 2 ปี ประกอบด้วย

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา	จำนวน 10 อัตรา
ผู้พิพากษาศาลฎีกา	จำนวน 20 อัตรา
ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา (ชั้น 4)	จำนวน 12 อัตรา
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา หรือ	
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา (ชั้น 2-3)	จำนวน 27 อัตรา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

อนึ่ง การแต่งตั้งผู้พิพากษาเข้าสู่ตำแหน่งดังกล่าวจะต้องพิจารณาโดยคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมต่อไป

4. ที่ประชุมรับทราบการกำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 รวม 2 วัน ดังนี้

(1) วันที่ 28 กรกฎาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

(2) วันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

และยกเลิกการกำหนดให้วันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

นัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาลยุติธรรม ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

/ค่ายต้นกล้าตุลาการ...

## “ค่ายต้นกล้าตุลาการ” รุ่นที่ 7



เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 สำนักงานศาลยุติธรรมโดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรม “ค่ายต้นกล้าตุลาการ” รุ่นที่ 7 โดยได้รับเกียรติจากนายวิระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และมีนายอริคม อินทุพุดติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ศาลฎีกา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ สำหรับกิจกรรม “ค่ายต้นกล้าตุลาการ” ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้มีเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก 125 คน จากผู้สมัครทั่วประเทศกว่า 500 คน เพื่อรับความรู้ทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การแนะนำแนวทางสู่การเป็นผู้พิพากษา ซึ่งเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นแนวร่วมที่ดีในการชี้แจงแสดงทัศนคติให้สังคมได้เข้าใจในบริบทการทำงานของศาลยุติธรรม ทั้งนี้ เยาวชนที่ผ่านโครงการฯ นับตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 6 มีจำนวน 725 คน บางส่วนสำเร็จการศึกษาในระดับเนติบัณฑิตไทย บางส่วนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและทำงานแล้ว เยาวชนทุกคนต่างมีทิศทางการดำเนินชีวิตที่ดี

กิจกรรม “ค่ายต้นกล้าตุลาการ” รุ่นที่ 7 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 29 เมษายน 2560 ภายหลังจากพิธีเปิดกิจกรรมที่ศาลฎีกาแล้ว เยาวชนทั้งหมดได้เดินทางไปทัศนศึกษาระบบการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยมีนายชาติชาย โฆษิตวัฒน์ฤกษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้การต้อนรับ จากนั้นจะเดินทางไปเข้าค่ายเยาวชน ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อรับความรู้จากการฟังบรรยายและการทำกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมจากผู้พิพากษาและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อต่างๆ ต่อไป

**สื่อศาล**

ท่านที่ต้องการรับจดหมายข่าว "สื่อศาล" ทางอีเมล  
ขอให้แจ้งอีเมลของท่านได้ที่ [news@coj.go.th](mailto:news@coj.go.th)